

6. โครงการในอนาคต

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายหลัก คือการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทมีโครงการในอนาคตซึ่งบริษัทจะผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการระยะสั้น บริษัทคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2557

6.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัท

บริษัทมีแผนการลงทุนก่อสร้างโรงชุบสังกะสี (Galvanizing Shop) และโรงผลิตตะแกรงเหล็ก (Steel Grating Shop) โดยปัจจุบัน บริษัทได้ทำการศึกษาและคาดว่าจะลงทุนรวมจะอยู่ที่ประมาณ [●] ล้านบาทและมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 ปี โดยที่ผ่านมามีบริษัทจำเป็นต้องจ้างโรงชุบสังกะสีและสั่งผลิตจากบริษัทภายนอก (Outsource) เพื่อรองรับงานในส่วนนี้ เนื่องจากบริษัทไม่มีโรงงาน อุปกรณ์และเครื่องมือเป็นของตัวเอง ทั้งนี้ กระบวนการชุบสังกะสีเป็นหนึ่งในกระบวนการการผลิตที่สำคัญของบริษัท ดังนั้นการจ้างบริษัทภายนอกอาจทำให้บริษัทมีปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ระยะเวลาในการส่งมอบงาน และคุณภาพของการชุบสังกะสี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนในการรับงานชุบสังกะสี และรับจ้างผลิตตะแกรงเหล็ก (Steel Grating) จากลูกค้าภายนอก ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวในอุตสาหกรรมยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิต โดยการลงทุนเพิ่มเติมแผนในการก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ปัจจุบันของบริษัท ทั้งในส่วนของโรงงานพ่นสี โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมทั้งการปรับปรุงโรงงานเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัท ทั้งนี้ งบลงทุนของแผนดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ [●] ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าจะการลงทุนดังกล่าวจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตในการแปรรูปโลหะได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตในการแปรรูปโลหะปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 25,000 -30,000 ตันต่อปี

6.2 โครงการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต บริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยส่วนหนึ่งเป็นเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องตัดและเครื่องเจาะเหล็กระบบอัตโนมัติ ในการผลิตที่สามารถปรับปรุงคุณภาพและความรวดเร็วในการผลิตซึ่งไม่จำเป็นต้องพึ่งพาจากบริษัทภายนอก (Outsource) จึงทำให้บริษัทสามารถควบคุมขั้นตอนการทำงานได้เองทั้งหมด และลดเวลาการทำงานในบางขั้นตอนได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนในการลงทุนเพิ่มเติมในรถเครนและรถบรรทุก เพื่อทำให้การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้าของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยงบลงทุนทั้งหมดในเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่นี้มีมูลค่าประมาณ [●] ล้านบาท

6.3 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่และปรับปรุงพื้นที่ภายในบริษัท

บริษัทมีโครงการในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของบุคลากรในบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ เช่น การปรับปรุงรั้ว ทางเดินเท้า และถนน เป็นต้น โดยมีงบประมาณรวมอยู่ที่ [●] ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจ รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าของบริษัท

โครงการระยะยาว

6.4 โครงการอื่นที่อยู่ระหว่างการศึกษา

บริษัทมีโครงการอื่นที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเป็นไปได้ของการลงทุน ได้แก่ โครงการลงทุนเพิ่มเติมในที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือสัตหีบ เพื่อรองรับงานที่ต้องการการใช้พื้นที่ในการประกอบชิ้นส่วนงานขนาดใหญ่ โครงการลงทุนดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของบริษัทและทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ลงเรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการได้สำรวจความเป็นไปได้เบื้องต้นถึงโอกาสในการลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กในต่างประเทศ ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถประมูลงานในประเทศนั้นได้ การลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในต่างประเทศเพื่อรองรับงานโครงการใหม่ย่อมมีความเป็นไปได้มากขึ้น และจะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าลงได้

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากได้ผลการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของการลงทุนที่แน่นอนแล้ว บริษัทจะนำโครงการเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนอีกครั้งก่อนการลงทุน